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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี  34 
บริษัท  เพรซิเดนทเบเกอรี่  จํากัด  (มหาชน) 

 

ประชุม ณ หองประชุมช้ัน 6 โรงงานบางชัน เลขท่ี 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
วันท่ี 23  เมษายน  2556  เวลา 9.30 น.มีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุม 122 ราย ถือหุนรวม 392,402,924  หุนคิด
เปนรอยละ 87.20 ของจํานวนหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุม ( หุนบริษัทฯมี 450,000,000หุน )  และไดมีผูถือหุน และผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม หลังจากท่ีไดเริ่มการประชุมไปแลว ทําใหเมื่อสิ้นสุดการประชุม มีจํานวนผูถือหุนและผูรบัมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน 148  ราย ถอืหุนรวม 392,720,226   หุน คิดเปนรอยละ  87.27 
 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36.ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไม
นอยกวา 25  คน หรือ ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถอืหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จึงจะครบเปนองคประชุมเวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ โดย
มี นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม  
นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย  กลาววา  ในนามของประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมในวันนี้  ขอตอนรับผูถือหุนทุก
ทานเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี  34  ของบริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน ) ผมขอแนะนํา กรรมการบริษัท  
ผูสอบบัญชี  และท่ีปรึกษาทางดานกฎหมาย  ซึ่งไดมารวมเปนสักขีพยาน ในการประชุม ในวันนี้ ดังน้ี  
 

กรรมการบริษัทเขารวมประชุม 
1.  นายพิพัฒ   พะเนียงเวทย ประธานกรรมการ          
2.  นายอภิชาติ  ธรรมมโนมยั           กรรมการผูอํานวยการ 
3.  นางสาวเพชรรัตน  อนันตวชัิย  กรรมการและผูจัดการอาวโุสฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน 
4.  นายสุชาติ    รัตนเจียเจริญ        กรรมการบรหิารการผลิต 
5.  นายสมศักดิ์    อนุรักษภราดร  กรรมการบรหิารการขาย 
6.  นางมาลี   ต้ังใจสนอง กรรมการและผูจัดการอาวโุสฝายผลิต ลาดกระบัง 2 และ ฝายธุรกิจ 2 
7.  นางสุนันทา  ชวนประพันธ กรรมการและผูจัดการอาวโุสฝายวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ 
8.  นายพิมล  รัฐปตย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. พญ.ยุพา  สุนทราภา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11. รองศาสตราจารย ดร. กุลภทัรา  สิโรดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
12.  นายกําธร   ตติยกวี กรรมการ 
13. นายบุญเปยม  เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ 
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คณะผูบริหารบริษัทที่เขารวมประชุม 
 

1. นายธวัช  แกวพิทักษ                        ผูจัดการอาวุโสฝายวิศวกรรม 
2. นางสาวพนิดา  ประโยชนทวีกิจ      ผูจัดการอาวุโสฝายผลิตบางชัน 
3.  นางสาวฉวีวรรณ ประคองทรัพย    ผูจัดการฝายบัญชีบริหาร 
4. นายพัน  ใจบุญ                                ผูจัดการฝายขายธุรกิจ1 
5. นางอรอนงค  สงเสริม                     ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 

 

ผูสอบบัญชี  จากบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด    
นายวิชาติ โลเกศกระวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4451 

ที่ปรึกษากฎหมายรวมเปนสักขีพยานนับคะแนน 
นายศิรชัย   กฤตยานุกูล 
  

 จากนั้น นายอภชิาติ ธรรมมโนมัย  ไดแจงใหทราบวา ตามท่ีบริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 
30 ธันวาคม  2555 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัท 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี  
ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43.  ในการออกเสยีงลงคะแนน  คือใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียงการลงคะแนนใหกระทําโดย
เปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียงในแตละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะ
กรณีท่ีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทาน้ัน จากนั้นจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวม
ประชุม สวนท่ีเหลือจะถอืวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ันๆ และเพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย 
หากทานผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีง ใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงช่ือในบัตรลงคะแนน ท่ีไดแจกใหทุก
ทานตอนลงทะเบียนแลว และขอใหทานยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ี ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน คะแนนเสียงในแตละวาระจะ
แสดงผลบนหนาจอท่ีจัดไว  บริษัทฯ จะแจงใหทราบในกรณีดังน้ี 
 

1. มีผูเขารวมประชุมเพ่ิม 
2. มีผูลงคะแนนเสียง  “ไมเห็นดวย”  หรือ  “งดออกเสียง” 

 

 กรรมการบริษัทฯในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณี
ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีท่ีมีผูถือหุน และ ผูรับมอบฉันทะ
มาลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถอืหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระท่ียังไมไดเริ่ม
พิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีมาเขารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีได
ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือบันทึกในรายงานการประชุมตอไป เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส 
บริษัทจะนับคะแนนดวยระบบ  Barcode  ซึ่งผูถือหุนจะเหน็ผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน  โดยแยกเปนกรณี
ตาง ๆ ดังน้ี 
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1. ทุกวาระ ยกเวน วาระเลือกต้ังกรรมการ ผูท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหทานยกมือข้ึนเจาหนาท่ี ไปรับบัตร
ลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงช่ือในบัตรลงคะแนน ท่ีไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว  
2. สําหรับวาระเลือกต้ังกรรมการ  ผูถือหุนทุกทาน ไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวต้ังแตลงทะเบียนเขาประชุม โปรด
ระบุความเห็นเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลพรอมท้ังลงนาม กรณีท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกต้ังกรรมการ
ทานใด  ใหยกมือข้ึนเจาหนาท่ี ไปรับบัตรลงคะแนนจากทาน ขอใหทานแสดงความเห็นของทานพรอมลงช่ือในบัตรลงคะแนน 
ท่ีไดแจกใหทุกทานตอนลงทะเบียนแลว  หลังจากน้ัน เจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนผูถือหุนทุกทานเม่ือจบวาระนี้ 
จากนั้น จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหดังตอไปนี้ 
 

( กอนเขาวาระท่ี 1  ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม 7 ราย จํานวนหุน 128,800 หุน  รวมเปนผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน  129  ราย รวมจํานวนหุน  392,531,724  หุน คิดเปนรอยละ  87.23  ของจํานวนหุนท่ี
ออกและเรียกชําระแลว ) 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 33  เมื่อวนัที่ 24  เมษายน  2555 
  

 นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี  33  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน  2555  
ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ไดสงใหกับผูถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนแลว พรอมท้ังเผยแพรผานทางเว็บไซดของบริษัทwww.farmhouse.co.th 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
 

 จากนั้น นางสาวเพชรรัตน อนนัตวิชัย  ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถอืหุนทานใด
ซักถาม จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนในวาระนี้ 
มติที่ประชุมผูถือหุนท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี  33 ดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,531,724   ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100 )   ( รอยละ - )   ( รอยละ - ) 
( กอนเขาวาระท่ี 2  ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม 6 ราย จํานวนหุน 132,000 หุน  รวมเปนผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน  135  ราย รวมจํานวนหุน  392,663,724  หุน คิดเปนรอยละ  87.26  ของจํานวนหุนท่ี
ออกและเรียกชําระแลว ) 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2555 
นายอภิชาติ   ธรรมมโนมัย   ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2555  ใหผูถือหุนทราบดังน้ี  
 
 
 
 



 4 
 

                                      ( หนวย : บาท ) 
 2555 2554 % เพิ่ม (ลด ) 
รายไดรวม (จากการขาย) 5,893,451,691 5,534,200,359 6.49 
กําไรสุทธิ 850,103,236 818,610,219 3.85 
ทรัพยสินรวม 4,756,729,296 4,312,142,658 10.31 
หนี้สินรวม 1,206,050,682 1,158,925,354 4.07 
สวนของผูถอืหุน 3,550,678,614 3,153,217,304 12.60 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 450,000,000 450,000,000 - 
จํานวนหุนสามญั 450,000,000 450,000,000 - 
มูลคาหุนตามบัญชีหุนละ 7.89 7.01 12.55 

 

 ซึ่งรายงานของคณะกรรมการ และผลการดําเนินงานดังกลาวไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2555ซึ่งไดจัดสง
ไปยังผูถือหุนเปนการลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานดังกลาว ไดจัดทําข้ึนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หากผูถือ
หุนทานใดมีขอสงสัยประการใดขอใหสอบถามได 
 

นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
กรรมการผูอํานวยการ : นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะถามคําถามในวาระน้ีหรือไม 
ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์  ศรีสีคิ้ว  จากการดูรายงานประจําปยอนหลัง เริ่มต้ังแตป 2547-2554  บริษัทฯ มียอดขายเติบโตมาโดย
ตลอด  แตในป 2555 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเพียงรอยละ 6.5 สวนกําไรสุทธิเติบโตรอยละ 3.8 ซึ่งเม่ือดูอัตราการเติบโตของ
กําไรสุทธิในป 2555 พบวามีอัตราการเติบโตนอยกวายอดขาย จึงขอสอบถามถึงสาเหตุวาเปนเพราะเหตุใด  
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย   ตองยอมรับวาเปนปแรกท่ีอัตราเติบโตไมถึง 2 หลัก  โดยปลายป 2554  
ประมาณเดือน กันยายน  ตุลาคม และ พฤศจิกายน มีเหตุการณน้ําทวมทําใหตองผลิต 24 ช่ัวโมง มีผลใหยอดขายและกําไร
สูงข้ึนเปนพิเศษ แตการเกิดวิกฤติการณน้ําทวมน้ัน สงผลกระทบตอธุรกิจดานอื่นๆ เชน บริษัทผลิตรถยนต  จึงทําใหในชวงตน
ป 2555 บริษัทท่ีผลิตรถยนตใหกับบริษัท ไมสามารถสงมอบรถใหบริษัทฯ ไดทันตามกําหนดเวลา  ซึ่งลาชาไปเปนเวลา 6 
เดือน จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมสามารถขยายหนวยขายไดตามเปาหมาย  อีกท้ังเม่ือปลายป 2554 วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ 
ประกอบดวย แปงสาลี  ไขมันและ น้ํามันปาลม ทางผูขายแจงวาจะปรับราคาสูงข้ึน ทําใหการต้ังเปาหมายกําไรของป 2555 ไว
เพียง 800 ลานบาท แตในทางเปนจริงวัตถุดิบกลับออนตัวลง ซึ่งเปนผลดีในแงของตนทุนท่ีลดลง สงผลใหกําไรเพ่ิมข้ึนกวาท่ี
ประมาณการไว  
           และในป 2555 บริษัทฯ ไดติดต้ังเครื่องจักรขนมปงชนิดแผน สายการผลิตท่ี 3 ณ โรงงานบางชัน  โดยเริ่มเดินเครื่องจักร
และรับรูคาเส่ือมราคาต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2555 ทําใหคาเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน และในเดือน เมษายน 2555 รัฐบาลประกาศข้ึน
คาแรงข้ันตํ่า เปน 300 บาท แตทางบริษัทไดปรับคาแรงใหกับพนักงานกอนท่ีรัฐบาลจะมีประกาศ เนื่องจากแรงงานเขาสูระบบ
ไมเพียงพอ  ดังน้ันจึงเปน 2 สาเหตุหลักท่ีมีผลทําใหอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิไมสอดคลองกับยอดขาย 
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ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์   ศรีสีคิ้ว  จากรายงานประจําป หนา 47 ในป 2555 ฝายผลิตมีพนักงาน จํานวน 2,418 คน เพิ่มข้ึนจากป
กอน 10.3% ฝายขายมี 1,642 คน เพิ่มข้ึนจากปกอน 7.3%  อยากทราบวาเหตุใดอัตราการเติบโตของกําลังคนจึงสูงกวาการ
เติบโตของยอดขาย  และจากการเขาราน 7-11 พบวาไมมีเดลี่แซนดวิชรสชาติแซลมอนและรสชาติปูอัดวางจําหนาย อยากทราบ
วามีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม และในป 2555 ชองทางคอนวิเนียนสโตร มีการเติบโตลดลง เนื่องจากการปดสาขาบางสาขา
ของราน 108 Shop หรือไม และการท่ีกลุมเซ็นทรัลเขาไปถือหุนสวนใหญในรานสยามแฟมิลี่มารท   อยากทราบวาสงผล
กระทบกับบริษัทฯ หรือไม เพราะวากลุมเซ็นทรัลมีการผลิตสินคาชนิดเดียวกับบริษัท 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย  เนื่องจากในป 2554 พนักงานของบริษัทฯ ทํางานเกินเวลาท่ีกําหนดเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะฝายผลิตและฝายขาย ซึ่งบริษัทจะจายเปนคาลวงเวลา แตบางครั้งพนักงานก็ไมอยากรับคาลวงเวลาแลว ทํา
ใหบริษัทฯ ตองเพิ่มพนักงานใหเพียงพอ ถาสินคาท่ีมีกระบวนข้ันตอนการผลิตเยอะ ก็จะใชพนักงานเยอะ แตถาสินคาท่ีผลิต
ระบบ Fully Automatic ก็จะใชพนักงานนอย โดยปจจุบันฝายผลิตมีพนักงานเพียงพอแลว แตฝายขายยังขาดอยู จากท่ีผูถือหุน
เขา 7-11 แลวพบวาไมมีสินคาบางชนิดของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากราน 7-11มีท้ังชองทางการจําหนาย และ เปนผูผลิตสินคาเอง 
จึงมีเงื่อนไขในการหามวางจําหนายสินคาท่ีมีรูปแบบเหมือนกัน แตอยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ กําลังหาทางแกไขใหสินคา
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภค สวนคําถามของสยามแฟมิลี่มารท  ท่ีจะเขาลงทุนโดยเซ็นทรัลไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลง ยอดขายโตข้ึนไดดี 
กรรมการบริหารการขาย : คุณสมศักดิ์  อนุรักษภราดร  ในสวนของจํานวนรานคอนวิเนียนสโตรท่ีเห็นวาลดลงน้ัน บริษัทฯ ได
จัดประเภทกลุมรานคาใหม โดยราน 108 Shop ท่ีเปนรานคาเล็ก แลวไมเขาเงื่อนไข ทางฝายขายจัดเปนประเภทรานคาปลีก
แบบดั้งเดิม (Tradeditional Trade) ไมไดจัดเปนเปนคอนวิเนียนสโตร 
 

ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์  ศรีสีคิ้ว   จากรายงานประจําป หนา 135 ในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ 11.3  บริษัท   เพร
ซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด มีรายไดเพิ่มข้ึน 57.6% จากปกอน  แตกําไรสุทธิกลับลดลง 8.2% จึงขอสอบถามวาเปนเพราะ
เหตุใดกําไรสุทธิจึงลดลง 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย  ในป 2555 บริษัท เพรซิเดนท กรีน เฮาส ฟูดส จํากัด “ รานซาโบเตน” มีการ
เปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนเชน สาขาพรอมานาด สาขาเดอะมอลลบางแค และสาขาเซ็นทรัลพระราม 9  โดย สาขาใหม นี้ยังขาดทุน
อยู  ถึงแมวายอดขายจะเพิ่มข้ึน แตการเปดสาขาใหมตองใชเงินลงทุนประมาณ 10 ลานบาท ตอสาขา และในสวนของการ
ตกแตงราน ทางบัญชีรับรูตัดคาเส่ือมราคาตามระยะเวลาการเชา ดังน้ันจึงเปนสาเหตุใหอัตราการเติบโตของกําไรสุทธินอยกวา
การเติบโตของยอดขาย 
 

ผูถือหุน : คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว  : ขาวเรื่องคูแขงคือ บริษัทเอสแอนดพีเปดรานอาหารประเภทเดียวกัน  อยากทราบวากระทบ
กับบริษัทหรือไม 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ไมกระทบกับบริษัท 
 
 เมื่อไมมีผูถอืหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงถือวาท่ีประชุมผูถือหุนไดรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปบัญชี  2555 แลว 
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    วาระน้ีไมมีการลงคะแนน  เนื่องจากเปนวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
( กอนเขาวาระท่ี 3 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม ) 
 

วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย  รายงานวา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งผานการตรวจสอบและรับรอง จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏ ในรายงานประจําป 2555ท่ีสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนา  พรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือ 
หุนแลว จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 

จากนั้นนางสาวเพชรรัตน อนนัตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมี
ผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 

 มติที่ประชุมผูถือหุน  ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ของบริษัท  ประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2555 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังน้ี  
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,663,724    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100 )    ( รอยละ - )   ( รอยละ - ) 
 

( กอนเขาวาระท่ี 4  ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม 10 ราย จํานวนหุน 33,502 หุน  รวมเปนผูถอืหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน 145 ราย รวมจํานวนหุน 392,697,226 หุน คิดเปนรอยละ 87.27 ของจํานวนหุนท่ีออก
และเรียกชําระแลว ) 
 

วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป  2555 
 นายอภิชาติ   ธรรมมโนมัย ไดรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทป  2555  มีดังน้ี 
 กําไรสุทธิ           850,103,236 บาท  
 กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา    1,531,195,865 บาท 
 รวมเปนกําไรสะสมในสวนท่ียังไมไดจัดสรร ณ.วันสิ้นงวด  2,381,299,101 บาท 
 

   บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได และหลังหักสํารองตาม
กฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ แผนงานการ
ลงทุนของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอใหท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ จายเงินปนผล ใหแกผูถือหุน ในอตัราหุนละ 0.95 บาท  
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 ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนไปแลวในอตัราหุนละ 0.43 บาท เมื่อ  
24  ตุลาคม  2555 โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ  0.17 บาท และจากกิจการท่ีไดรับสงเสรมิการลงทุน ซึ่งเปนกิจการท่ีไดรับ 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ  0.26  บาท  คงเหลือจายเงินปนผลงวดสุดทายอีกในอัตราหุนละ  0.52  บาท  
โดยจายจากกิจการปกติ หุนละ  0.18  บาท  และจากกิจการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนซึ่งเปนกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ในอัตราหุน0.34  บาท ใหแกผูถือหุน  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมสีิทธิในการรับเงินปนผลวันท่ี 3  พฤษภาคม  2556 
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 7  พฤษภาคม  2556  กําหนด
จายเงินปนผล  ในวันท่ี 22  พฤษภาคม 2556 
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงนิปนผล 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

หากผูถือหุนทานใดมีขอซักถามในวาระน้ีขอใหสอบถามได 
นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ทานผูถือหุนทานใด ประสงคจะถามคําถามในวาระน้ีหรือไม 
ผูถือหุน คุณวิทยา พันธุชนะวาณิช: บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีผานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
กี่เปอรเซ็นต  
กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปท่ีแลว
บริษัทฯจาย 23%  
 ผูถือหุน : คุณวิทยา พันธุชนะวาณิช   ตามท่ีบริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีผานการเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 23  จํานวน  0.18 บาทตอหุน และจากกําไรสุทธิของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
จํานวน 0.34 บาทตอหุน อยากสอบถามวา กําไรสะสมของบริษัทจํานวน  2,381  ลานบาท  มีสวนไหนท่ีเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสูงกวา 23 % เพราะวาถาจายจากสวนท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 30 % ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษีได 3/7 
ประธานกรรมการ : คุณพิพัฒ   พะเนียงเวทย  ถือวาเปนคําถามและขอเสนอท่ีดี ทางบริษัทฯ และผูบริหาร จะนําไปพิจารณาวา
มีสวนไหนท่ีเสีย 30% และสวนไหนเสีย 23% และสําหรับปนี้ท่ีเสีย 20% โดยในปหนาจะนําสวนท่ีเสีย 30% มาจายให และ
พยายามทําตามท่ีผูถือหุนเสนอ 

  
 
 

ขอมูลการจายเงินปนผล   ป 2555 เสนอจาย ป  2554  จายแลว 

  - กําไรสุทธิ  (ลานบาท)   850.10 818.61 
  - จํานวนหุน (ลานหุน)   450 450 

       เงินปนผลระหวางกาล  (บาท/หุน)   0.43 0.37 

        เงินปนผลงวดสุดทาย  (บาท/หุน)   0.52 0.54 
  รวมเงินปนผลประจําป    (บาท /หุน)   0.95 0.91 

สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ   50.29% 50.02% 
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  จากนั้น นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย  ไดสอบถามวา มีผูถอืหุนทานใดมีคําถาม เพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรอืไม  เมื่อ
ไมมี คําถามเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล  
 

 มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจงึ
ขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
มติที่ประชุมผูถือหุน    ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมติัการจายเงินปนผลประจําป  2554  ตามท่ีเสนอ  
โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
 

  

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,697,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100 )    ( รอยละ - )   ( รอยละ - ) 
 

( กอนเขาวาระท่ี 5 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย จํานวนหุน 8,000 หุน  รวมเปนผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน  147  ราย รวมจํานวนหุน  392,705,226  หุน คิดเปนรอยละ  87.27  ของจํานวนหุนท่ีออก
และเรียกชําระแลว ) 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงต้ังกรรมการใหม 
   นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย   กลาววา ตามขอบังคับของบริษัทหมวดท่ี 3  ขอ 21 กําหนดไววา “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3  เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน  1 ใน 3   กรรมการท่ีพนจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได  ”   สําหรับในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี   มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามขอบังคับ  5 ทาน   คือ    
   

1  นายสุชาติ  รัตนเจียเจริญ 
2  นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร 
3  นายพิมล  รัฐปตย 
4  พลโทพิศาล  เทพสิทธา 
5  นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย
 

 คณะกรรมการจึงขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังใหกรรมการดังกลาวกลบัเขาดํารงตําแหนง 
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  4  ทาน  คือ 1. นายสุชาติ  รัตนเจียเจริญ 2. นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร 3. นายพิมล  รัฐปตย  4. 
นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย และเสนอแตงต้ังกรรมการใหม แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 1 ทาน คือ ดร.พจนี พะเนียงเวทย 
 และในป 2556  เห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ทานคือ รองศาสตราจารย  
ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ทานเปน 15 ทาน  
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 ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไดผานคณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริษัทฯ ก็
ไดจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวางลง ดังน้ี  

 1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงกรรมการ ในระหวางวันท่ี 1  ธันวาคม 2555 
ถึงวันท่ี 30  ธันวาคม 2555  ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเขามา 
 2.    คณะกรรมการสรรหา ยกเวนกรรมการผูซึ่งมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณานําเสนอผู ดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบวาระท้ัง 5ทาน เพ่ือนําเสนอผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ซึ่ง
ประวัติบุคคล ท่ีเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ในครั้งน้ี ไดระบุไวอยางชัดเจนแลวโปรดพิจารณาจากเอกสารท่ี
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม   
จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล  
 

  อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง” 
ดังน้ัน ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวา “กรรมการท่ีเสนอใหเลือกต้ังในคราวประชุมน้ีไดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทอื่นท่ี
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และแขงขันกับบริษัท” ดังน้ี 
 

1. ดร.พจนี พะเนียงเวทย รองผูอํานวยการ  บมจ.  ไทย เพรซิเดนทฟูดส 
 

 จากน้ัน นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา การลงคะแนน ในวาระน้ี โดยแบงออกเปน 6 วาระยอย 
ดังนี้ 
 5.1   พิจารณาเลือกต้ัง นายสุชาติ  รัตนเจียเจริญ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
 

มติที่ประชุมผูถือหุน  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายสุชาติ  รัตนเจียเจริญกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 
 

5.2 พิจารณาเลือกต้ัง นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร   กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
มติที่ประชุมผูถือหุน  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร   กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 

5.3 พิจารณาเลือกต้ัง นายพิมล  รัฐปตย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวชัิยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
 

มติที่ประชุมผูถือหุน   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให  นายพิมล  รัฐปตย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวยคะแนน
เสียงรอยละ  100ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 

5.4 พิจารณาเลือกต้ัง   นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
มติที่ประชุมผูถือหุน ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นางสาวเพชรรัตน อนันวิชัย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 

5.5 พิจารณาเลือกต้ัง   ดร. พจนี  พะเนียงเวทยแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
มติที่ประชุมผูถือหุน ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให ดร.พจนี  พะเนียงเวทย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวยคะแนน
เสียงรอยละ 100  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 

5.6 พิจารณาเลือกต้ัง   รศ.ดร. สุวิมล  กีรติพิบูล กรรมการเขาใหม 
 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวชัิยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
มติที่ประชุมผูถือหุน ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให รศ.ดร. สุวิมล  กีรติพิบูล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100 ของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,705,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระ
หน่ึง 4 ทาน คือ1.นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ 2. นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร 3. นายพิมล  รัฐปตย  4. นางสาวเพชรรัตน อนันตวิชัย  
อนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 1 ทาน คือ ดร.พจนี พะเนียงเวทย 
 และในป 2556 อนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จากเดิม
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ทานเปน 15 ทาน 

  
 

 ดังน้ันคณะกรรมการของบริษัทฯ ป  2556  มีจํานวนท้ังหมด 15 ทาน ดังน้ี 
 

1.    นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย                            9.   นายสุชาติ  รัตนเจียเจริญ 
2.    นายอภิชาติ   ธรรมมโนมยั                          10.  นายสมศักดิ์  อนุรักษภราดร 
3.    นายกําธร   ตติยกวี                                   11.  นายพิมล  รัฐปตย 
4.    นายบุญเปยม   เอี่ยมรุงโรจน                     12.  พญ.ยุพา  สุนทราภา 
5.    ดร.พจนี  พะเนียงเวทย 13.  รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 
6.    นางมาลี  ต้ังใจสนอง 14.  นายบุญศักดิ์  เจียมปรชีา 
7.    นางสุนันทา  ชวนประพันธ  15.  รศ.ดร.สุวมิล  กีรติพิบูล 
8.    นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย  
  

 สําหรับอํานาจกรรมการ ท่ีจะกระทําการแทนบริษัทฯได คือ กรรมการ    2   ทานรวมลงลายมือช่ือ  และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ ยกเวนกรรมการอิสระ   
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( กอนเขาวาระท่ี 6 ไดมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม 1 ราย จํานวนหุน 15,000 หุน  รวมเปนผูถอืหุน
และผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน  148 ราย รวมจํานวนหุน  392,720,226  หุน คิดเปนรอยละ  87.27  ของจํานวนหุนท่ี
ออกและเรียกชําระแลว ) 

 

วาระที่  6.  พิจารณาอนุมัติ  แกไข ขอบังคับ ของบริษัท หมวดที่ 3 (ขอที่ 18 ) เร่ืองการลงนามผูกพันบริษัท 
 

    นางสาวเพชรรัตน อนันตวชัิย กลาววาตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง กรรมการอิสระ
จะตองเปนกรรมการท่ีไมมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
แกไขขอบังคับของบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ (ขอท่ี 18) เรื่องการลงนามผูกพันบริษัท ดังน้ี 

 
ขอบังคับของ บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด ( มหาชน ) 

หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
 

 

 
 
 

 

ขอบังคับ (เดิม) ขอบังคับ (ใหม) 
ขอ 18.ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา 

(5)คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2)ของ 
จํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึง เปน

ประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปน
รองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมี
หนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย 
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ยกเวน  

 1. นายพิมล รัฐปตย          4.  พลโทพิศาล  เทพสิทธา 
           2. พญ.ยุพา  สุนทราภา     5.  นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

3. รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 
               คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลง 

นามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอ 18.ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา 
(5)คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2)ของ 
จํ า น วน ก ร ร ม ก า ร ท้ั ง ห ม ด ต อ ง มี ถิ่ น ท่ี อ ยู ใ น
ราชอาณาจักร 
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน

ประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
เปนรองประธานกรรมการ ก็ได  รองประธาน
กรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมาย 
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ยกเวน กรรมการอิสระ  

                 คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท 
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 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 

 

มติที่ประชุมผูถือหุน ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไข ขอบังคับ ของบริษัทหมวดที่  3 (ขอที่ 18 )  เรื่อง การลงนามผูกพัน

บริษัทดวยคะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
  392,720,226    ไมมี    ไมมี 
  ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 ( กอนเขาวาระท่ี 7  ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม ) 
 

วาระที่  7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
                  นายอภิชาติ   ธรรมมโนมัย  กลาววา  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตองการ
ใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อมุงหวังถงึการเสรมิสรางประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน  บริษัทได 
กําหนด นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัท เขมกวา ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ตาม
สิ่งท่ีสงมาดวย 4) โดยเฉพาะคุณสมบัติเรื่อง สัดสวนการถือหุนของกรรมการอิสระ ท้ังน้ี บริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดแตตองไมนอยกวา 3 คน ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัท มีความเปนอิสระ 
 โดยประวัติของกรรมการ ท่ีเสนอช่ือดังกลาวปรากฏ ( ตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับ 2 และ ลําดับท่ี 5)   
 ขอใหท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังน้ี 
 

 

  1.   นายพิมล  รัฐปตย   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 2.   แพทยหญิงยุพา  สุนทราภา     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 3.   รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
  4.   นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
     5.   รศ.ดร. สุวิมล  กีรติพิบูล  กรรมการอิสระ 
 
 

 นางสาวเพชรรตัน  อนันตวชัิยไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงหรอืไมเมื่อไมมีผูถอืหุน
ทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงจงึขอใหท่ีประชุมมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
 มติที่ประชุมผูถือหุน ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท้ัง 5 ทาน   ดวย
คะแนนเสียงรอยละ 100ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
   392,720,226    ไมมี    ไมมี 
   ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
  ( กอนเขาวาระท่ี 8  ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม ) 
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วาระที่  8. พิจารณากําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ 
 นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย   กลาววา ตามขอบังคับขอท่ี  32  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวลั เบ้ียประชุม  บําเหน็จ โบนัส หรือ  ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับและนอกจากนั้นใหไดรับเบ้ีย
เลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 สําหรับคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ รวมถงึการพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  ใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการไดในวงเงิน
รวมไมเกิน 12,000,000 บาทตอป และขออํานาจใหคณะกรรมการ นําไปพิจารณาจัดสรรเอง สําหรับป  2555 ท่ีผานมา บริษัทฯ 
ไดจายไปดังน้ี  
 

รายการ ประจําป 2555 ประจําป 2554 

1.  คาบําเหน็จกรรมการ 
2.  คาเบ้ียประชุมกรรมการ 
3.  คาตอบแทนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 
4.  คาตอบแทนกรรมการชุดยอยอื่น    
                                            รวม 

4,697,220 
880,000 

2,634,480 
112,000 

4,697,220 
880,000 

2,634,480 
120,000 

8,323,700 8,331,700 
    

    จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ  
     นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียงหรือไมเมื่อไมมีผูถอื
หุนทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนมีมติในวาระน้ีดังน้ี 
 มติที่ประชุมผูถือหุน   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินไมเกิน  
12,000,000  บาท ตอป ตามรายละเอียดท่ี นายอภิชาติ  ธรรมมโนมัย   กลาวทุกประการ 
 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
   392,720,226    ไมมี    ไมมี 
   ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
  (กอนเขาวาระท่ี  9 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม ) 
 

วาระที่  9  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป  2556 

  นายอภิชาติ   ธรรมมโนมัย  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49  และขอ  50 ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  
พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท  ผูสอบบัญชีนั้น ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังทุกป ผูสอบ
บัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถูกแตงต้ังกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได  
คณะกรรมการเห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯคือ   
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1. นายวิชาติ โลเกศกระวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4451 
2. นางสายฝน อินทรแกว   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 

แหงบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป  2555  ท้ังน้ีใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  โดยในป  2556  มีคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท 1,049,000 บาท เทากับป 2555ตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  อนึ่ง ขอเรียนใหทานทราบวา   นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน  4451 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท มาแลว เปนระยะเวลา  2  ป และบริษัทมีบริษัทรวมคา จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนทกรีนเฮาสฟูดส  จํากัด มี
ผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน กับบริษัทฯ ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือ
สวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทรวม / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดเน่ืองจากมี 
ความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีคุณสมบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา  
 และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชี  รับอนุญาตอื่น แทนได  
 จากนั้น นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย  เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนซกัถาม จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติ แตงต้ังผูสอบบัญชี และ คาสอบบัญชี ประจําป 2556 
 

 มติที่ประชุมผูถือหุน   ท่ีประชุมพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี
คือ 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4451 
2.  นางสายฝน อินทรแกว   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 
3.  นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 

 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสทแอนด ยัง  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ท้ังน้ีใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบโดย
มีคาตรวจสอบบัญชีและ คาบริการอื่นรวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,049,000  บาท 
  

  

รายการ คาตรวจสอบบัญชี %เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) ประจําป 2556 ประจําป 2555 

คาตรวจสอบบัญชีประจําปรวม 
คาสอบบัญชีรายไตรมาส 

864,000 864,000 - 

คาบริการอื่น (คาตรวจสอบ BOI) 185,000 185,000 - 
รวม  1,049,000 1,049,000 - 
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 มติดังกลาวมีผลการออกเสยีงดังนี้ 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสยีง 
   392,720,226    ไมมี    ไมมี 
   ( รอยละ 100)    ( รอยละ-)   ( รอยละ - ) 
 (กอนเขาวาระท่ี  10 ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิม ) 
 

วาระที่ 10.  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 

ในวาระน้ี มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย 
เนื่องจากการท่ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมเปนการลวงหนา ซึ่งมีผูถือหุน 2 ราย
สอบถาม ทานแรกคือ   คุณสุภศักดิ์  จุลละศร    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามมาวา บริษัทมีนโยบายในการเติมสินคาท่ีวางขาย
ในรานสะดวกซ้ือหรือหางซุปเปอรมาเก็ตตางๆ อยางไร จากท่ีสังเกตผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยเฉพาะขนมปงแผนมักจะหมด
จากช้ันวางขาย แตมีผลิตภัณฑของรายอื่นวางขายอยูใกลๆ แทน ปญหานี้บริษัทจะแกไขอยางไร 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ก็ยอมรับวามีลักษณะน้ีเกิดข้ึน เนื่องจากสินคาท่ีขาดมันอาจจะเปนบางชวง
ซึ่งเปนขอจํากัด ท่ีบริษัทฯ กําลังพยามแกไขโดยเฉพาะในรานสะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ จะเขาไปสงสินคาวันละครั้งแต
สินคาน้ันจะมีการระบายออกตลอด 24 ช่ัวโมง อาจจะมีบางชวงสินคาขาดไปบาง ซึ่งจะทําการแกไขใหมีความเพียงพอของ
สินคามากข้ึน 
 

กรรมการและผูจัดการอาวุโส ฝายบัญชีบริหารและฝายการเงิน : คุณเพชรรัตน อนันตวิชัย 
คําถามท่ีสอง ของ  คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ   ผูถือหุนรายยอย ถามมา 3 ขอดังน้ี  

ขอท่ี 1 บริษัทต้ังเปาหมายยอดขายท่ีจะเติบโตในอนาคต ภายใน 3 ปไวอยางไร 
ขอท่ี 2 บริษัทไดมีการวางแผนในการรุกเขาตลาด AEC หรือตลาดตางประเทศไวอยางไร  
ขอท่ี 3 บริษัทมีการรักษา profit margin ไวอยางไร หากราคาวัตถดุิบหลักมีการปรับราคาสูงข้ึน 

กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย 
ขอท่ี 1 เราอยากจะเติบโตอยูท่ี 2 หลักคืออัตราการเติบโตรอยละ 10 ข้ึนไปในแตละปหรือมากกวาน้ัน   
ขอท่ี 2 การเขาไปขยายตลาดในประเทศอาเซียนท่ีจะมีข้ึน ซึ่งตอนแรกมองไปท่ีประเทศพมาตามท่ีมีขาว แตเนื่องจาก

ในการลงทุนในพมาเราตองทําการศึกษา จึงยังไมตัดสินใจในตอนน้ี แตเราเปลี่ยนแนวความคิดตรงน้ี โดยมองไปท่ีตลาดอินโด
จีนหรือในอาเซียนท่ีเราสามารถเอาสินคาไปขายไดเลย ไมตองไปต้ังโรงงาน ตอนนี้ก็มองไปท่ีประเทศลาว และเขมร ซึ่งเราได
สงฝายการตลาดเขาไปทําการสํารวจท่ีตลาดเวียงจันทน ซึ่งมีความเปนไปได เพราะภาคอีสานมีจุดท่ีมีสะพานเช่ือมขามไป
ประเทศลาว จะเปนจุดท่ีสามารถสงสินคาเขาไปขายไดโดยไมตองไปต้ังหนวยผลิตท่ีประเทศนั้น ซึ่งถาเปนไปไดคงใช
ระยะเวลาไมนาน ดังน้ันประเทศท่ีไมตองต้ังโรงงานก็คงเปนสวนท่ีเราจะเริ่มตนกอน  
 ขอท่ี 3 แนวทางท่ี 1 คือ ปรับข้ึนราคาสินคา แนวทางท่ี 2 คือออกสินคาใหมเพื่อไปสราง Margin   เชน ในเดือน 
กุมภาพันธท่ีผานมา ไดมีการวางจําหนายเคกโดนัท 2 รสชาติ  ปรากฏวาไดรับผลตอบรับท่ีดีมาก แตในทางกลบักัน หาก
วัตถุดิบราคาออนตัวลง จะมีการลดราคาสินคา เพ่ือเพิ่มปริมาณขาย 
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ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม   อยากทราบวาสินคาของบริษัทท่ีวางจําหนายอยูในรานคาสะดวกซ้ือ เปลี่ยนวันตอวัน
หรือไม แลวหากนําสินคาไปขายท่ีลาว สินคาน้ีจะมีอายุกี่วัน และใสสารกันบูดหรือไม 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย  สินคาของบริษัทไมใสสารกันบูด และอายุของสินคาอยูได 5-6 วัน  สําหรับ
สินคาท่ีสงไปรานคาสะดวกซ้ือ แบงเปน 2 สวน ถาเปนสินคาชนิดหอใหญ ฝายขายจะเปลี่ยนทุกวัน ถาเปนสินคาพรอมทาน 
สองวันจึงเปลี่ยน พรอมทานหมายถึงสามารถฉีกซองแลวรับประทานไดทันที สําหรับสินคาท่ีนําไปขายท่ีประเทศลาว ก็ปฏิบัติ
เหมือนกัน จากการสํารวจพบวาคนในประเทศลาวเขาใจในเรื่องของความสดและวันหมดอายุของเบเกอร่ี เพราะท่ีลาวรับสื่อ
ทางโทรทัศน และอานฉลากของไทยได  

ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม   สินคาท่ีจําหนายไมหมด ทางบริษัทฯ ทําอยางไร 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย  ทําลายท้ิงครับ 
 

ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ:ขอขอบคุณท่ีไดตอบคําถามท่ีไดสงเขาไปลวงหนา แตขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 
ขอแรกเรื่องการเพ่ิมยอดขาย ซึ่งในปจจุบันการแขงขันมีความรุนแรงมากข้ึน บริษัทมีวิธีการหรือยุทธศาสตรใหมๆ อยางไรครับ 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย เปาหมายของบริษัทฯ คือเพิ่มยอดขาย โดยในแตละปบริษัทจะหาลูกคาใหม 
ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการจัดทําอยูแลว เชน โครงการ School Tour โดยการเขาไปแนะนําสินคา จัดกิจกรรม และใหความรู
ทางโภชนาการ เพื่อสรางการรับรูและรับทราบพฤติกรรมของเด็ก ต้ังแตช้ันประถมใหทําความรูจักกับสินคาของบริษัทฯ  ซึ่งถือ
วาเปนการเพ่ิมลูกคาใหม อีกท้ัง ยังสรางโอกาสในการขาย หรือวิธีใหผูบริโภครับประทานสินคาของบริษัทถี่มากยิ่งข้ึน เชน 
ออกสินคาใหม  รวมถึงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย โดยบริษัทฯ มีจํานวนรานคา ในป 2554 จํานวน 36,802  ราน  ป 2555 
มีจํานวน 40,105 ราน เพ่ิมข้ึน 3,303 ราน ซึ่งมีผลทําใหสินคาเขาถึงมือผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน  

 

ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ  ขอท่ี 2 เกี่ยวกับเรื่อง AEC ผูบริหารไดวางเปาหมายและ ระยะเวลาท่ีจะเขาไปนาจะเปน
ชวงไหนท่ีจะผลิตสินคาจากท่ีนี่แลวสงไปขายท่ีตางประเทศ 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย  จากท่ีไดมีการไปสํารวจท่ีประเทศลาว  เรามีทางเลือกอยู 2 ทาง วาจะเขาไป
ทําเอง หรือต้ังตัวแทนท่ีลาว แตท้ังน้ีหากมีการต้ังตัวแทนตองมีการศึกษากอน  ซึ่งอาจจะใชเวลา 2-3 เดือนขางหนา  
 
 

ผูถือหุน : คุณรัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ  ขอสุดทายเก่ียวกับเรื่องวัตถุดิบ อยากสอบถามวาวัตถุดิบบางประเภท ซื้อไวระยะยาว เชน
แปงสาลี ซื้อสัญญาลวงไว 1 ปหรือไม แลวคํานวณราคากันยังไง เพราะวาตอนตนปราคาสูงมาก แลวเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ 2 -3 
เดือน มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม 
 
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย  การซ้ือแปงสาลีไดทําท้ัง 2 วิธี ข้ึนอยูกับวาราคาขาวสาลีเปนแนวโนมขาข้ึน
หรือขาลง เชนในป 2555 ราคามีแนวโนมสูงข้ึน เราจึงทําการซ้ือลวงหนา แตในป 2556 ใชวิธีการเจรจาเปนรอบๆ คือไมซื้อ
ลวงหนาระยะยาว  
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ผูถือหุน : คุณวสันต  มานะสุรางกูล  อยากจะเรียนถาม 4 คําถาม  
ขอท่ี 1   อยากจะทราบยอดขายของ Wholesale วาปนี้จะต้ังเปาไวกี่ เปอรเซ็นต  
ขอท่ี 2     เกี่ยวกับเรื่องของแนวโนมและแผนงานธุรกิจ Retail จะไปในทิศทางใด    
ขอท่ี 3  อยากจะทราบเรื่องกําลังการผลิต โดยปจจุบันใชกําลังการผลิตก่ีเปอรเซ็นต  และชวงหลังมีการลงทุนใน  

เครื่องจักรใหม จึงอยากทราบวากําลังการผลิตใหมจะสามารถใชไดอีกกี่ป และมีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะวาง
เครื่องจักรหรือไม แลวถาพ้ืนท่ีเต็มแลวจะทําอยางไร  

ขอท่ี 4  เกี่ยวกับเรื่องคาแรงท่ีจายเพ่ิมข้ึนประมาณ 25% อยากทราบวาปนี้จะยังข้ึนเปนกี่ % เทากับปท่ีแลวหรือไม 
แลวผูบริหารมีแผนการท่ีจะรับมืออยางไร  

 

กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย   
ขอท่ี 1 ปนี้ต้ังเปาหมายยอดขายโตกวาปท่ีแลว 14%  
ขอท่ี 2  ในปท่ีผานมาธุรกิจคาปลีกรานเดลิยา ยังไมสามารถสรางกําไร บริษัทฯ จึงมีการทบทวนและปรับสินคา

ใหพรีเมี่ยมข้ึน โดยการปรับรูปแบบโลโก และราคา เรียกวา  เดลิยาโกลด โดยเริ่มปรับบางสาขาท่ีมีกําลัง
ซื้อดี  เชน ในเดอะมอลล  ปจจุบันมีการปรับแลวประมาณ 2-3 สาขา สวนหนารานเดิมท่ีมีอยู ก็จะดูความ
เปนไปได เพ่ือปรับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งปจจุบันมี  เดลิยา 2  รูปแบบ คือ เดลิยาโกลด และ เดลิ
ยารูปแบบเดิม อีกท้ังยังมีการพัฒนาสินคาใหเปนลักษณะ พรีเมี่ยมข้ึน  โดยนําไปจําหนายในชองทางท่ี
บริษัทฯ ไมตองใชเตาอบและพนักงานขาย โดยปจจุบัน กําลังทดสอบนําสินคาไปจําหนายโดยผานรานลอว
สัน (Lawson) ซึ่งเปนชองทางท่ีจะสรางรายไดใหกับธุรกิจ 2 มากข้ึน  

ขอท่ี 3  กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยของเรา คงเหลือประมาณ 20 % ตอนนี้กําลังวางแผนสรางโรงงานใหมอยูตองใช
เวลาพอสมควร คาดวากําลังการผลิตเดิมจะเพียงพอในระยะเวลาประมาณ 2 ป 

  ขอท่ี 4  ปท่ีแลวคาแรงเปนลักษณะพิเศษ ตามประกาศของรัฐบาล แตปนี้ปรับปกติ  
 

 ผูถือหุน :    คุณวสันต  มานะสุรางคกุล   เนื่องจากเห็นวาในปนี้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือมากอยากทราบวาบริษัทฯ มีแผนท่ีจะ
ซื้อธุรกิจ Retail ท่ีอื่นหรือไม  
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย     ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีการพิจารณาในเรื่องน้ี 

ผูถือหุน : คุณวรีศักดิ์  ศรีสีคิ้ว    คาเงินบาทท่ีแข็งข้ึน ถือวาเปนผลดีสําหรับบริษัทฯ หรือไม และขอสอบถามวา ถาจะลงทุน
สรางโรงงานใหม ตองใชเงินประมาณเทาไร         
กรรมการผูอํานวยการ : คุณอภิชาติ  ธรรมมโนมัย    โรงงานบางชันอาคารน้ีใชเงินลงทุนประมาณ 2,000 ลานบาท  แตโรงงาน
ใหมอาจจะแพงกวา  เนื่องจากคากอสรางมีราคาสูงข้ึน สําหรับเครื่องจักรตอนน้ีราคาลดลงเน่ืองจากคาเงินบาทแข็ง 

ผูถือหุน : คุณวรีศักดิ์  ศรีสีคิ้ว    สําหรับเงินลงทุนท่ีจะกอสรางโรงงานใหม หากถึงเวลาสรางจริง บริษัทจะใชเงินจากการเพ่ิม
ทุน หรือ การกูยืม ไมทราบวามีแผนอยางไร 
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย   สําหรับเรื่องน้ี ตองใหขอมูลชัดเจน บริษัทฯ จึงจะมีการพิจารณา วาจะตองปฏิบัติ
อยางไร 
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ผูถือหุน : คุณวีรศักดิ์  ศรีสีคิ้ว    อยากทราบวัตถุประสงคของบริษัทฯ วาเพราะเหตุใด จึงเขาไปถือหุนของบริษัท เพรซิเดนท 
ฟลาวมิลล จํากัด ไมทราบวาเพื่อเงินปนผล หรือเผื่ออนาคต หากมีการซ้ือ ขายแปงสาลีกัน ซึ่งเห็นวาโรงงานผลิตแปงสาลีต้ังอยู
ท่ีจังหวัดระยอง  และโรงงานของบริษัทฯ   อยูกรุงทพฯ ซึ่งจะเสียคาใชจายในการขนสงสูง  
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย   การทําธุรกิจตองมี Partner โดยเฉพาะแปงสาลีในประเทศไทย  เพราะการทําธุรกิจ
ผลิตแปงสาลี จะมีผลกําไร บริษัทฯ เห็นโอกาสนี้ จึงเขาถือหุน เพราะไดรับเงินปนผล ซึ่งดีกวาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

 

ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม   บริษัทไมไดสั่งซ้ือแปงจากตางประเทศใชหรือไม 
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย   ปจจุบันบริษัทฯ ซื้อแปงสาลีจากโรงงานในประเทศไทย  

ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม   ถามีการขยายโรงงาน หากตองมีการกูยืมเงิน ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลหรือไม 
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย   เงินปนผลบริษัทมีจายแนนอน (ตามนโยบายท่ีบริษัทไดกําหนดไว) 
 

ผูถือหุน : คุณมะลิวัลย จิตรีญาติธรรม   ขอเสนอในเรื่องของการจัดประชุมผูถือหุนครั้งหนา ขอใหจัดในชวงบายไดหรือไม 
ประธานบริษัท : คุณพิพัฒ  พะเนียงเวทย   จะรับไวไปพิจารณาครับ 

 

เมื่อไมมีผูถอืหุนสอบถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดแลว 
 

ประธานจึงกลาวปดประชุม 
 กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุม และแสดงความคิดเห็น 
พรอมขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทขอบคุณครับ 
  
 

ปดประชุมเวลา  11.00  น.          
 
 
ลงช่ือ.............................................     ลงช่ือ ................................................   
      (    นายอภชิาติ  ธรรมมโนมัย    )            (   นายพิพัฒ   พะเนียงเวทย    ) 
              กรรมการผูอํานวยการ                                                                      ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 
 

ลงช่ือ  ……………………………..                                               
    (   นางสาวเพชรรัตน  อนันตวิชัย)                      

                                                                                         กรรมการ/เลขานุการ      
                    ผูจดบันทึกการประชุม 
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หมายเหตุ     มีผูถือหุน 1 ราย ถือหุนจํานวน 29 หุน ไดมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม พรอมกันนี้ไดถือหนังสือมอบฉันทะ
ของผูถือหุนรายอื่นมาอีก 4 ราย ในระหวางการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมการประชุม เมื่อไดรับแจงจากเจาหนาท่ีวา จะไดรับของ
ชํารวยเพียง 1 ชุด (ตามกติกาท่ีบริษัทกําหนด) จึงกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แทนผูมอบฉันทะท้ัง 3 ราย ซึ่งถือ
หุนรวมกัน 640 หุน วา “ไมเห็นดวย” ในทุกวาระ สวนบัตรลงคะแนนของผูมอบฉันทะอีก 1 ราย ซึ่งถือหุน จํานวน 1,275 หุน 
ไมไดสงคืนใหแกเจาหนาท่ี ถึงแมเจาหนาท่ีไดพยายามทวงถามแลวก็ตาม และผูถือหุน (หรือผูรับมอบฉันทะ) รายนี้ ก็กลับไป 
โดยไมไดเขารวมประชุมเลย ซึ่งบริษัท มิไดนับจํานวนหุนของผูถือหุน และผูมอบฉันทะในกรณีนี้  รวมอยูในจํานวนผูเขารวม
ประชุมแตอยางใด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      รายงานการประชุมฉบับนี้ไดมีการลงนามในฉบับจริงแลว เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

กติกาการแจกของชํารวยของบริษัท - ผูถือหุน 1 คน   จะไดรับ      ของชํารวย  1  ชุด 
- ผูรับมอบฉันทะ 1 คน         จะไดรับ      ของชํารวย  1  ชุด   
- ในกรณีท่ี  ผูรับมอบฉันทะ 1 คน ถือ ใบมอบฉันทะมามากกวา 1 ใบ ก็  ยังคง    

ไดรับของชํารวยเพียง 1 ชุด เชนกัน 


